

<b>MATICHON INFORMATION CENTER</b>		<b>Subject Heading :</b>
<b>Source :</b>	มติชน	<b>56396005</b>
<b>Date :</b>	๕ ๘ ค.ศ. 2556	
<b>Page :</b>	17	<b>No :</b>

# ชาวไร่ล้อย किसानหวั่นข้าวรอยขาว

- **ข้อใจรัฐหนุนปลูกแต่ไร่ระบบ 17**
- **ขอชัดเจนล้นตลาดช่วยอย่างไร**

นายยุคล ลิมแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่เพื่อติดตามการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นการปลูกอ้อย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม จ.บุรีรัมย์ ว่า บุรีรัมย์มีเกษตรกรปลูกข้าวประมาณ 3 ล้านไร่ พบว่ามีพื้นที่เหมาะกับการปลูกอ้อยประมาณ 300,000 ไร่ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯได้เตรียมมาตรการสนับสนุนส่งเสริมไว้แล้ว และมีแผนจะสนับสนุนการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสู่พืชชนิดอื่นๆ เช่น มันสำปะหลัง และการปลูกข้าวหอมมะลิภูเขาไฟอินทรีย์ต่อไป

นายสมศักดิ์ สุวดีภิกะ เลขาธิการสำนักงาน

คณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายปรับพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมาปลูกพืชชนิดอื่นแทน โดยมอบให้กระทรวงเกษตรฯส่งเสริมเกษตรกรที่ทำนาข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมมาปลูกอ้อยแทน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 27.4 ล้านไร่ทั่วประเทศนั้น พบว่าพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดสามารถนำมาส่งเสริมการปลูกอ้อยทดแทนนาข้าวได้ประมาณ 10 ล้านไร่ และคาดว่าจะนำร่องได้ก่อนประมาณ 4.1 ล้านไร่ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังพยายามชี้แจงทุกฝ่ายให้ทราบถึงนโยบายดังกล่าวว่าเป็นนโยบายที่ดี อย่างไรก็ตาม เห็นว่ารัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิดโรงงานน้ำตาลให้มากพอก่อนจะส่งเสริมการปลูกอ้อย

นายชัยวัฒน์ คำแก่นคุณ ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า นโยบายส่งเสริมเปลี่ยนนาข้าวเป็นปลูกอ้อยของรัฐบาล ยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่วอบคอบพอ หากปริมาณอ้อยสูงเกินกำลังหีบอ้อย จะดำเนินการอย่างไร ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ แล้วปริมาณที่สูงมากราคาอ้อยตกต่ำรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือหรือไม่

“ผมเองไม่รู้ว่าจะคิดอะไรหรือแท้ที่จริงรัฐบาลต้องการลดกระแสการจำหน่ายข้าวที่เป็นปัญหาโดยเบียดเบียนให้ลดพื้นที่การทำนาลง จึงกำหนดนโยบายนี้ออกมาอย่างเร่งด่วนแล้วไม่ได้มองให้เป็นระบบ ผมเป็นห่วง กั้นนโยบายออกมาทำให้อ้อยล้นจนหีบกันไม่ทัน ผลเสียหายจะเกิดกับชาวไร่อ้อยโดยเฉพาะรายใหม่ที่ตาย เท่ากับจะเป็นการข้าวอ้อยได้ ถ้าถามโรงงานน้ำตาลเขาก็ยืนต้อยอยู่แล้วเพราะเขาได้ประโยชน์เต็มๆ อ้อยยิ่งมากเขาก็ยิ่งชอบ” นายชัยวัฒน์กล่าว